

Số: 1 1 5 1 /VKS-PI

V/v triển khai "Tháng hành động
phòng chống ma túy" năm 2021

Hà Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng phòng và tương đương;
- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Công văn số 1315/UBND-NC, ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam và Công văn số 2106/VKS-BCĐ 138 ngày 28/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 - VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện "*Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021*" với chủ đề "*Vi sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy*".

Viện KSND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021" (từ 01/6 đến 30/6/2021), "Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6" với những nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy khi mở đợt cao điểm tấn công, triệt phá tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lưu ý các "điểm nóng" về ma túy tại địa phương mình.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Viện kiểm sát 02 cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra để xem xét việc phê chuẩn các quyết định tố tụng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về ma túy. Các cơ quan tiến hành tố tụng 02 cấp cần thống nhất lựa chọn xây dựng án trọng điểm về ma túy, thông qua các phiên tòa xét xử, Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm cần chuẩn bị kỹ dự thảo bản luận tội, chú ý khái quát tình hình tệ nạn ma túy tại địa phương, đánh giá, phân tích tinh chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân và hậu quả của hành vi phạm tội, các tác động, ảnh hưởng của ma túy đối với bản thân người phạm tội và với cộng đồng, đề xuất mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà người phạm tội đã thực hiện, nâng cao ý nghĩa răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử các vụ án về tội phạm ma túy cần chú ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước nói chung để kiến nghị đối với

hiệu truyền đi thông điệp: "Ma túy đá, phá cuộc đời; Tương lai và ma túy không cùng tồn tại; Đừng để lãng phí tuổi xuân; Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nội không với ma túy; Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy; Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy", nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy và vai trò của công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay.

Viện kiểm sát 02 cấp quán triệt tới toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia vào việc chứa chấp, sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất và các hành vi khác có liên quan đến ma túy; đồng thời có trách nhiệm với việc quản lý, giáo dục con, cháu và những người thân trong gia đình, bạn bè tránh xa hiểm họa của ma túy.

Trang tin điện tử của Ngành kiểm sát Hà Nam phối hợp với các trang thông tin điện tử, Fanpage Facebook chính thống của địa phương như "Hương sắc Hà Nam", "Theo dòng sự kiện" hoặc Zalo "Hà Nam ngày mới" tăng cường tần suất thông tin, số bài viết, bài nghiên cứu, trao đổi; đồng thời xây dựng và truyền tải thông điệp về công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống ma túy; chú trọng tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ. Đăng tải nhiều bài viết phản ánh về chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay.

Lưu ý: Quá trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị phải tuyệt đối chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giao Phòng 1 chịu trách nhiệm tổng hợp, quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

Kết thúc tháng hành động phòng chống ma túy, các đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện (đánh giá đầy đủ các nội dung đã triển khai thực hiện như trên) và gửi về VKSND tỉnh Hà Nam (qua Phòng 1) trước ngày **02/7/2021** để tổng hợp báo cáo VKSND tối cao và UBND tỉnh theo yêu cầu. /.

Nơi nhận:

- Như trên (đề t/h);
- UBND tỉnh;
- Vụ 4 – VKSNDTC; (để b/c)
- Phòng TMTH – VPKSTC;
- Đồng chí Viện trưởng;
- Các đồng chí PVT (để phối hợp chỉ đạo);
- VPTH-VKSND tỉnh;
- Lưu P1, VT.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Trần Thế Kính